



## ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม

โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1323, 1329 โทรสาร 0-2618-7445

อินเทอร์เน็ต [www.prd.go.th](http://www.prd.go.th)

ข่าวที่ 10/2552 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552

### สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเชิญองค์กรเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเชิญองค์กรเอกชนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้รับแจ้งจาก นางสาวเยาวลักษณ์ สุขวิวัฒน์พร รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่า ด้วยพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2543 กำหนดให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 99 คน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในภาคเศรษฐกิจ และในกลุ่มภาคสังคม ฐานทรัพยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ จึงขอเชิญชวนองค์กรเอกชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกเพื่อการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3 โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นองค์กรที่มีฐานะนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 2. มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับกลุ่มในภาคเศรษฐกิจหรือกลุ่มในภาคสังคมและฐานทรัพยากร ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3. มีการดำเนินกิจกรรมจริงและลักษณะการบริหารงานเป็นที่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร 4. เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีการดำเนินการโดยมิใช่เป็นการแสวงหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในองค์กร หรือกลุ่มหรือชมรมเกษตรกรของแต่ละชุมชน และ 5. ไม่เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารเงินกองทุนของรัฐ หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของรัฐ เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร ทั้งนี้ไม่ว่าองค์กรนั้น ๆ จะเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกของแต่ละชุมชนด้วยหรือไม่ก็ตาม สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเพื่อการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2612-6916, 0-2612-6975 โทรสาร 0-2612-9152 หรือที่ [www.nesac.go.th](http://www.nesac.go.th)